



ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  
เรื่อง การเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด  
สินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H  
ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
พ.ศ. 2544

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 ว่า คำขอของบริษัทเหล็กสยามยามาโตะจำกัดให้ดำเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและความเสียหาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหาย ดังนี้

1. สินค้าที่ถูกพิจารณาได้แก่ สินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H พิกัดศุลกากรขาเข้าประเภทที่ 7216.330.005 ซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. คำขอของบริษัทเหล็กสยามยามาโตะจำกัดมีมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และการทุ่มตลาดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในซึ่งรายละเอียดปรากฏในผลการวินิจฉัยเปิดการไต่สวนฉบับเปิดเผย
3. ผู้มีส่วนได้เสียสามารถขอทราบผลการวินิจฉัยเปิดการไต่สวนฉบับเปิดเผยหรือผู้ใดประสงค์ขอทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไต่สวนได้ โดยยื่นคำขอที่สำนักปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ 44/100 ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี นนทบุรี 10110 โทร. 5474722 โทรสาร 5474741 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอข้อมูล

ข่าวสารให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2544

4. ให้ผู้มีส่วนได้เสียเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นหนังสือต่อกรมการค้า  
ต่างประเทศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

5. ให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประสงค์จะขอแถลงด้วยวาจา สามารถแจ้งความจำนง  
ต่อกรมการค้าต่างประเทศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ได้ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2544

(นายพิษณุ เกรียงคุณมหาสาร)  
รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 35 ง วันที่ 11 เมษายน 2544